

## สรุปข่าวในและต่างประเทศ

### สหรัฐฯ

**เฟดนิวยอร์กเผยดัชนีภาคการผลิตต่ำกว่าคาดในเดือนม.ค.**  
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขา นิวยอร์ก เปิดเผยดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index) ต่ำกว่าคาดในวันนี้ โดยได้รับผลกระทบจากการทรุดตัวของคำสั่งซื้อใหม่ ทั้งนี้ เฟดสาขา นิวยอร์ก รายงานว่า ดัชนีภาคการผลิตดิ่งลงสู่ระดับ -43.7 ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค.2563 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ -4.0 จากระดับ -14.5 ในเดือนธ.ค. ดัชนียังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 0 ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะหดตัวของภาคการผลิตในนิวยอร์ก (อินโฟเควสท์)

**ตลาดเริ่มล้งเล! นักลงทุนแห่ลดน้ำหนักเฟดหันดอกเบียเดือนมี.ค./เพิ่มน้ำหนักคงดอกเบี้ย** นักลงทุนแห่ปรับลดน้ำหนักต่อคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค. ขณะที่เพิ่มน้ำหนักต่อการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนดังกล่าว หลังจากที่นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในสมาชิกบอร์ดผู้ว่าการเฟด กล่าวว่า เฟดจะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วตามที่ตลาดคาดการณ์ ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 63.3% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.00-5.25% ในการประชุมวันที่ 19-20 มี.ค. หลังจากที่ก่อนหน้านี้ให้น้ำหนัก 76.9% นอกจากนี้ นักลงทุนให้น้ำหนัก 35.1% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมวันที่ 19-20 มี.ค. หลังจากที่ก่อนหน้านี้ให้น้ำหนักเพียง 19.0% (อินโฟเควสท์)

**"วอลเลอร์" คาดเฟดหันดอกเบี้ยปีนี้ แต่ไม่แรงเหมือนตลาดคาด**  
นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในสมาชิกบอร์ดผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) กล่าวว่า เฟดมีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปียังไงก็ดี เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างระมัดระวัง และไม่รวดเร็วตามที่ตลาดคาดการณ์ "ทราบได้ทีเงินเพื่อไม่ติดตัวขึ้นและทรงตัวในระดับสูง ผมเชื่อว่าเฟดจะสามารถปรับลดเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ และผมเชื่อว่าเฟดจะดำเนินการอย่างเป็นระบบ และอย่างระมัดระวัง ในวงจรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ผ่านมา เฟดดำเนินการอย่างรวดเร็วและปรับลดอัตราดอกเบี้ยจำนวนมาก แต่ในรอบนี้ ผมยังไม่เห็นเหตุผลที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วเหมือนในอดีต" นายวอลเลอร์กล่าว ทั้งนี้ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% จำนวน 7 ครั้งในปีนี้ ขณะที่เฟดคาดการณ์ว่าจะปรับลดเพียง 3 ครั้ง นอกจากนี้ นายวอลเลอร์ระบุว่า เขาคาดว่าเฟดจะ

บรรลุเป้าหมายในการทำให้เงินเฟ้อกลับสู่ระดับ 2% แต่เขายังคงขอข้อมูลมากขึ้น ก่อนที่จะประกาศชัชนะเหนือเงินเฟ้อ (อินโฟเควสท์)

**สหรัฐลดฐานที่มั่นกลุ่มกบฏยุติครั้งใหม่ในวันนี้** สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า กองทัพสหรัฐฯ ได้ทำการโจมตีครั้งใหม่ต่อฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏยุติในเยเมนวันนี้ โดยพุ่งเป้าไปที่ชิปนาวูธต่อต้านเรือของกลุ่มกบฏยุติการโจมตีดังกล่าวมีขึ้น หลังจากที่กลุ่มกบฏยุติได้ยิงชิปนาวูธโจมตีเรือสินค้าของสหรัฐฯ ขณะแล่นอยู่ที่อ่าวเอเดนนอกชายฝั่งเยเมนวานนี้ (อินโฟเควสท์)

**"ทรัมป์" ชนขาดลอยในการเลือกตั้งแบบคอคัสรัฐไอโอวา สอแวได้เป็นแคนดิเดตประธานของรีพับลิกัน** นายโดนัลด์ ทรัมป์คว้าชัยในการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัส (caucus) ครั้งแรกของปี 2567 ในรัฐไอโอวาเมื่อวานนี้ (15 ม.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น เพื่อค้นหาผู้แทนพรรครีพับลิกันไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยนายทรัมป์นำเหนือคู่แข่งแบบขาดลอยในการปูทางสู่การเป็นแคนดิเดตของพรรคเป็นสมัยที่ 3 ขณะเดียวกัน เอดีสันรีเสิร์ชระบุว่า นายรอน เดซานติส ผู้ว่าการรัฐฟลอริดา และนางนิกกี เฮลีย์ อดีตเอกอัครราชทูตประจำสหประชาชาติ แข่งกันชิงอันดับที่ 2 ได้อย่างสูสี โดยทั้งสองพยายามเสนอตัวเป็นทางเลือกแทนอดีตประธาน.ทรัมป์ที่เคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปี 2560-2564 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ผลการนับคะแนนไปแล้ว 40% พบว่า นายทรัมป์มีคะแนนเสียง 52.6% , เดซานติส 20% และเฮลีย์ 18.7% โดยทางเอดีสันรีเสิร์ชคาดว่าคะแนนเสียงทั้งหมดที่นับได้จะอยู่ที่ประมาณ 130,000 เสียง ซึ่งน้อยกว่าจำนวน 187,000 เสียงในการเลือกตั้งแบบคอคัสของพรรครีพับลิกันเมื่อปี 2559 ชัชนะแบบขาดลอยของทรัมป์ยิ่งช่วยหนุนค่าน้ำเสียงของทรัมป์ที่ว่า เขาเป็นแคนดิเดตพรรครีพับลิกันเพียงคนเดียวที่สามารถแข่งกับประธานาธิบดีโจ ไบเดนจากพรรคเดโมแครตได้ แม้ว่านายทรัมป์ยังคงเผชิญคดีอาญา 4 คดีที่อาจส่งผลให้เขากลายเป็นนักโทษก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 5 พ.ย.ปีนี้ (อินโฟเควสท์)

**โพลสะท้อนชาวอเมริกันเสียงแตกประเด็นประชาธิปไตย-เศรษฐกิจในสหรัฐ** ผลสำรวจครั้งใหม่แสดงให้เห็นว่า ข้อกังวลหลักของเหล่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวอเมริกันเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของระบอบประชาธิปไตยหรือเศรษฐกิจที่เข้มแข็งนั้นสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติที่แตกแยกกันทั่วทั้งสหรัฐ ผลสำรวจของ CBS/YouGov ที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ (14 ม.ค.) ก่อนหน้าการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐไอโอวาเพียงหนึ่งวัน เปิดเผยว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครึ่งหนึ่งรู้สึกว่าการดำรงอยู่ของสังคมประชาธิปไตยนั้นเป็นข้อกังวลที่มีความสำคัญกว่าประเด็นการมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ส่วน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งมองว่าเรามีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นข้อกังวลที่สำคัญมากกว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตทั้งหมด 64% มองว่า การดำรงอยู่ของสังคมประชาธิปไตยนั้นเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมากกว่า และกว่าหนึ่งในสามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันและผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดมากกว่าครึ่ง ก็รู้สึกแบบเดียวกัน ขณะที่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่สนับสนุนพรรครีพับลิกัน 65% มองว่าเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากกว่า นอกจากนี้ ผลการสำรวจพบว่า นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐมีคะแนนนิยมตามหลังผู้สมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อลงสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีรายสำคัญ ๆ รายงานของแอ็กซิออส (Axios) ระบุว่า การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน 2,870 คน ระหว่างวันที่ 10-12 ม.ค. มีโอกาสผิดพลาดบวก/ลบ 2.5 จุดเปอร์เซ็นต์ (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 231.86 จุดหลังบอนด์ยีลด์พุ่ง กังวลเฟดตรึงคบ.สูงนาน** ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (16 ม.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่พุ่งขึ้นเหนือระดับ 4% รวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับผลประกอบการที่ไร้ทิศทางของธนาคารรายใหญ่ในสหรัฐ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับปัจจัยลบจากการร่วงลงอย่างหนักของหุ้นไบอิงและหุ้นแอปเปิล ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 37,361.12 จุด ลดลง 231.86 จุด หรือ -0.62%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,765.98 จุด ลดลง 17.85 จุด หรือ -0.37% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 14,944.35 จุด ลดลง 28.41 จุด หรือ -0.19% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดลบ 28 เซนต์ เหตุดอลลาร์แข็งสกัดแรงบวก** สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (16 ม.ค.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ได้สกัดแรงบวกของสัญญาน้ำมัน ขณะที่นักลงทุนจับตาสถานการณ์ตึงเครียดในทะเลแดง และรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ. ลดลง 28 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 72.40 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้น 14 เซนต์ หรือ 0.2% ปิดที่ 78.29 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งค่า หลังนท.ลดคาดการณ์เฟดหันดอกเบี้ยเดือนมี.ค.** ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กในวันอังคาร (16 ม.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนปรับลดน้ำหนักต่อการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเริ่มปรับลดอัตรา

ดอกเบี้ยในเดือนมี.ค. นอกจากนี้ ดอลลาร์ยังแข็งค่าหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐดีดตัวขึ้นเหนือระดับ 4% ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.74% แต่ที่ระดับ 103.357 (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดร่วง \$21.40 บอนด์ยีลด์พุ่ง-ดอลลาร์แข็งทุบตลาด** สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันอังคาร (16 ม.ค.) เนื่องจากการแข็งค่าของดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐได้ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายในตลาด นอกจากนี้ สัญญาทองคำยังถูกกดดันจากความกังวลที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานาน ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนก.พ. ลดลง 21.40 ดอลลาร์ หรือ 1.04% ปิดที่ 2,030.20 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนมี.ค. ลดลง 23.60 เซนต์ หรือ 1.01% ปิดที่ 23.093 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนเม.ย. ลดลง 16.70 ดอลลาร์ หรือ 1.81% ปิดที่ 904.40 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนมี.ค. ลดลง 40.40 ดอลลาร์ หรือ 4.12% ปิดที่ 938.10 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)

**บอนด์ยีลด์ดีดตัวเหนือ 4% จับตาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ** อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีดีดตัวเหนือระดับ 4% ขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ณ เวลา 18.39 น. ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี อยู่ที่ระดับ 4.014% ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี อยู่ที่ระดับ 4.246% (อินโฟเควสท์)

### ยุโรป

**อัตรารว่างงานของสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 4.2% ในเดือนค.ค.-ธ.ค.** 66 สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ONS) ของสหราชอาณาจักร เปิดเผยรายงานในวันนี้ (16 ม.ค.) ว่า อัตราการว่างงานในสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 4.2% ในช่วงเดือนค.ค.-ธ.ค. 2566 ไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อนหน้า อัตราการจ้างงานอยู่ที่ 75.8% ซึ่งเป็นระดับเดียวกับไตรมาสก่อนหน้า ส่วนอัตราการไม่เคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจยังคงทรงตัวที่ 20.8% เมื่อเทียบรายไตรมาส ตั้งแต่เดือนค.ค.-ธ.ค. จำนวนตำแหน่งงานว่างโดยประมาณลดลง 49,000 ตำแหน่ง เหลือ 934,000 ตำแหน่ง ถือเป็นกาลลดลงเป็นครั้งที่ 18 ติดต่อกัน และเป็นการลดลงรายไตรมาสติดต่อกันยาวนานที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมา อัตรา

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

การเติบโตของค่าแรงขั้นพื้นฐานในสหราชอาณาจักรไม่รวมโบนัสชะลอตัวลงเป็นไตรมาสที่สามติดต่อกันมาอยู่ที่ 6.6% ในเดือนก.ย.-พ.ย. ลดลงจากระดับ 7.2% ในเดือนส.ค.-ต.ค. สอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ตามโพลของสำนักข่าวรอยเตอร์ ถือเป็นกาารเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดนับตั้งแต่ช่วงเดือนพ.ย. 2565 ถึงม.ค. 2566 หากรวมโบนัสซึ่งอาจมีความผันผวน การเติบโตของค่าแรงชะลอตัวลงเป็น 6.5% จาก 7.2% ในเดือนส.ค.-ต.ค. (อินโฟเควสท์)

**อัตราเงินเฟ้อเยอรมนีพุ่งแตะ 3.7% ในเดือนธ.ค. 66 สำนักงานสถิติของรัฐบาลเยอรมนี (FSO) รายงานในวันนี้ (16 ม.ค.) ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเยอรมนี ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อ เพิ่มขึ้น 3.7% ในเดือนธ.ค. 2566 เมื่อเทียบรายปี และขยับขึ้นจากระดับ 3.2% ในเดือนพ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน ดัชนี CPI ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนธ.ค. ขณะเดียวกัน ดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมนีที่ปรับตามมาตรฐานสหภาพยุโรปแล้ว (HICP) ในเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 3.8% และขยับขึ้นจากระดับ 2.3% ในเดือนพ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน ดัชนี HICP ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนธ.ค. หากนับอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยตลอดทั้งปี 2566 ของเยอรมนี ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 5.9% ส่วนดัชนี HICP เพิ่มขึ้น 6.0% อนึ่ง ตัวเลขที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนสอดคล้องกับข้อมูลคาดการณ์เบื้องต้น สาเหตุหลักที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีพุ่งสูงขึ้นคือราคาอาหาร โดยเพิ่มขึ้นถึง 12.4% ในปี 2566 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (อินโฟเควสท์)**

**ZEW เผยดัชนีความเชื่อมั่นเยอรมนีสูงกว่าคาดในเดือนม.ค.** ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจยุโรป (ZEW) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 15.2 ในเดือนม.ค. จากระดับ 12.8 ในเดือนธ.ค. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 12.0 ดัชนีความเชื่อมั่นได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งแรกของปี นี้ อย่างไรก็ตาม ดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจปรับตัวลง 0.2 จุดสู่ระดับ -77.3 ซึ่งบ่งชี้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเยอรมนีจะมีการขยายตัวเพียงเล็กน้อยในไตรมาส 1/2567 หลังจากหดตัวลง 0.3% ในปี 2566 (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ ผิดหวังผลประกอบการ** ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันอังคาร (16 ม.ค.) เนื่องจากความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ดับความหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และตลาดถูกกดดันจากการเปิดเผยผลประกอบการที่น่าผิดหวังของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปด้วย ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดตลาดที่ระดับ 473.06 จุด ลดลง 1.13 จุด หรือ -0.24%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 7,398.00 จุด ลดลง 13.68 จุด หรือ -0.18%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 16,571.68 จุด ลดลง 50.54 จุด หรือ -0.30% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,558.34 จุด ลดลง 36.57 จุด หรือ -0.48% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซีปิดลบ 36.57 จุด แรงขายหุ้นเหมืองแร่จุดตลาด** ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลบในวันอังคาร (16 ม.ค.) และระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเหมืองแร่โลหะมีค่า และไม่แน่ใจเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่าง ๆ ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,558.34 จุด ลดลง 36.57 จุด หรือ -0.48% (อินโฟเควสท์)

**ญี่ปุ่น**

**เงินเพื่อภาคค้าส่งของญี่ปุ่นทรงตัวในธ.ค. ลดแรงกดดัน BOJ เลิกนโยบายผ่อนคลาย** ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยในวันนี้ (16 ม.ค.) ว่า ดัชนีราคาสินค้าผู้ประกอบการ (CGPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดราคาสินค้าและบริการที่สั่งซื้อโดยบริษัทญี่ปุ่นและเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากภาคค้าส่ง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (0.0%) ในเดือนธ.ค. 2566 เมื่อเทียบรายปี ขณะที่ตลาดคาดไว้ว่าจะลดลง 0.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนพ.ย. ข้อมูลนี้บ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อสำหรับผู้บริโภคอาจไม่เพิ่มขึ้นมากนักในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ทำให้ BOJ ไม่จำเป็นต้องรีบทยอยยุติมาตรการกระตุ้นทางการเงินครั้งใหญ่ นอกจากนี้ ยังตอกย้ำมุมมองของ BOJ ที่ว่า แรงกดดันด้านต้นทุนจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นจะค่อย ๆ ลดลง เจ้าหน้าที่ BOJ แถลงบรรยายสรุปว่า การชะลอตัวของราคาค้าส่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการอุดหนุนของรัฐบาลในการควบคุมราคาน้ำมันและค่าน้ำค่าไฟ ซึ่งส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อจากราคาค้าส่งลดลง 0.9%(อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอปิดลบ 282.61 จุด หลังเงินเพื่อค้าส่งญี่ปุ่นทรงตัวในเดือนธ.ค.** ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบในวันนี้ (16 ม.ค.) หลังดัชนีราคาสินค้าผู้ประกอบการ (CGPI) ของญี่ปุ่นทรงตัวในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ในผลสำรวจที่จัดทำโดยสำนักข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ว่าจะลดลง 0.3% สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิเกอิตปิดตลาดที่ระดับ 35,619.18 จุด ลดลง 282.61 จุด หรือ -0.79% (อินโฟเควสท์)

**จีน**

**"คันทรี การ์เดน" คาดตลาดอสังหาริมทรัพย์จีนจะยังอ่อนแอต่อไปในปีนี้** ผู้บริหารระดับสูงของคันทรี การ์เดน ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เอกชนรายใหญ่ที่สุดของจีนคาดการณ์ว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะยังคงอ่อนแอต่อไปในปีนี้ และบริษัทอาจจะ

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

เผชิญกับความท้าทายที่รุนแรงมากขึ้น สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า คันทรี การ์เดน เป็นหนึ่งในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายรายที่เผชิญกับวิกฤติการเงิน นับตั้งแต่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตหนี้ซึ่งเริ่มขึ้นในช่วงกลางปี 2564 โคนคันทรี การ์เดนผิคนัดชำระหนี้หุ้นกู้ต่างประเทศมูลค่า 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนต.ค. 2566 และต้องขยายระยะเวลาการชำระคืนหุ้นกู้ในประเทศในปี 2566 ด้วยเช่นกัน ในระหว่างการประชุมภายในประจำปีเมื่อวันจันทร์ (15 ม.ค.) นางหยาง ฮุยหยาน ประธานบริษัทคันทรี การ์เดนกล่าวว่า ตลาดไม่ฟื้นตัวตามที่คาดการณ์ไว้ในปีที่แล้ว และยังคงอยู่ในระยะปรับฐานด้านนายไม่ ปิน ซีอีโอของคันทรี การ์เดนกล่าวว่า ความท้าทายที่บริษัทจะเผชิญในปีนี้อาจรุนแรงกว่าคาดการณ์ และจำเป็นต้องรับมืออย่างค่อยเป็นค่อยไป นางหยางคาดว่า ตลาดจะยังคงอยู่ในระดับต่ำตลอดปี 2567 แต่แนวโน้มของเมืองต่าง ๆ และแนวโน้มระหว่างบริษัทของรัฐและบริษัทของเอกชนนั้นจะแตกต่างกันมากขึ้น คันทรี การ์เดนระบุว่า การส่งมอบบ้านยังคงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดในปีนี้ โดยตั้งเป้าส่งมอบบ้านให้กับผู้ซื้อจำนวน 480,000 หลัง ซึ่งลดลง 20% เมื่อเทียบกับจำนวนส่งมอบ 600,000 หลังในปี 2566 ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในจีน (อินโฟเควสท์)

**จีนฮึด หลังสิงคโปร์ร่วมยินดีผู้นำคนใหม่ไต้หวัน** จีนได้ย้ำเตือนสิงคโปร์เกี่ยวกับจุดยืน "จีนเดียว" ที่จีนใช้กับไต้หวัน ในการแสดงความไม่พอใจต่อสิงคโปร์ต่อสาธารณชนซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก หลังสิงคโปร์แสดงความยินดีกับนายไล่ ชิงเต๋อ รองประธานาธิบดีไต้หวันและพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP) ที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของไต้หวัน นางเหมา หิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่า "จีนได้ยื่นประท้วงอย่างจริงจังต่อสิงคโปร์ในทันที" ซึ่งเทียบเท่ากับการตำหนิทางการทูต นางเหมากล่าวเมื่อวานนี้ว่า "เหล่าผู้นำสิงคโปร์หลายคนระบุในหลายโอกาสว่า คำถามเกี่ยวกับไต้หวันถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากสำหรับจีน จีนให้คุณค่ากับถ้อยแถลงนี้และหวังว่าสิงคโปร์จะยึดถือหลักการจีนเดียวอย่างเคร่งครัด และรักษาความสัมพันธ์อันมิตรระหว่างจีนและสิงคโปร์ด้วยการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม" สิงคโปร์ได้แสวงหาแนวทางรักษาสมดุลความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับทั้งจีนและสหรัฐ เช่นเดียวกับกับประเทศใกล้เคียงอื่น ๆ ท่ามกลางการแข่งขันเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่ร้อนระอุขึ้นเรื่อย ๆ ระหว่างทั้งสองชาติ นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังเป็นแกนนำในการส่งเสริมการเจรจาด้านความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไต้หวัน แม้ว่านายกรัฐมนตรีลี เซียนลุงของสิงคโปร์จะไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งในประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันก็ตาม ทั้งนี้ ถ้อยแถลงของกระทรวงต่างประเทศของสิงคโปร์เมื่อวัน

อาทิตย์ (14 ม.ค.) ได้กล่าวถึง "มิตรภาพที่ใกล้ชิดและยาวนานกับไต้หวันและชาวไต้หวัน" ที่เคยมีในอดีตเมื่อหลายปีมาแล้ว โดยกล่าวว่า สิงคโปร์จะยังคงรักษาความสัมพันธ์นี้ต่อไปบนพื้นฐานของนโยบายจีนเดียว "โดยสิงคโปร์สนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบอย่างสันติมาโดยตลอด" (อินโฟเควสท์)

**นายทุนจีนชี้ไม่ควรใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีมาสกัดกั้นประเทศอื่น** นายหลี่ เจียง นายกรัฐมนตรีจีน กล่าวว่า นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีไม่ควรถูกใช้เพื่อสกัดกั้นหรือขัดขวางประเทศอื่น "การเพิ่มความร่วมมือกันคือแนวทางเดียวที่จะรักษาการแข่งขันในตลาด และสร้างการขยายตัวต่อเศรษฐกิจ" นายหลี่กล่าวในการประชุม World Economic Forum (WEF) ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในวันนี้ อย่างไรก็ตาม นายหลี่ไม่ได้ระบุถึงประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะในการกล่าวสุนทรพจน์ของเขา แต่ที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้เรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกกฎระเบียบที่สกัดกั้นบริษัทจีนเข้าซื้อเทคโนโลยีขั้นสูงจากบริษัทของสหรัฐ ทางด้านประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม WEF ในปีนี้ เช่นเดียวกับประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐ (อินโฟเควสท์)

**จีน-สวิตเซอร์แลนด์เห็นพ้องหนุนเจรจากระดับข้อตกลงการค้าเสรี** สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เมื่อวันจันทร์ (15 ม.ค.) จีนและสวิตเซอร์แลนด์ประกาศว่าทั้งสองฝ่ายร่วมดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการยกระดับข้อตกลงการค้าเสรี จีน-สวิตเซอร์แลนด์เสร็จสิ้นแล้ว และเห็นพ้องสนับสนุนการเริ่มต้นการเจรจากระดับข้อตกลงการค้าเสรีอย่างเป็นทางการในเร็ววัน คำประกาศข้างต้นมีขึ้นในช่วงการหารือระหว่างนายหลี่ เจียง นายกรัฐมนตรีจีน และนางวิโอลา แอมเอิร์ด ประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีกาย พาร์เมลิน มন্ত্রীแห่งสมาพันธ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเศรษฐกิจ การศึกษา และการวิจัย เข้าร่วมการหารือครั้งนี้ด้วย ทั้งสองฝ่ายจะจัดการหารือเชิงยุทธศาสตร์ จีน-สวิตเซอร์แลนด์รอบใหม่ในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ การประชุมคณะทำงานด้านการเงินและพลังงาน การเจรจานโยบายด้านการศึกษา รวมถึงการหารือเกี่ยวกับกิจการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ภายในปีนี้ นอกจากนี้ จีนจะดำเนินนโยบายฟรีวีซ่าฝ่ายเดียวสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ ด้านสวิตเซอร์แลนด์จะเพิ่มความสะดวกในการขอวีซ่าสำหรับพลเมืองจีน รวมถึงผู้ประกอบการของจีนที่ลงทุนในสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะใช้โอกาสในวาระครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์

ทางการทูตในปีหน้า เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 7.70 จุด ตลาดจับตาข้อมูลสก.จีน** ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกในวันนี้ ก่อนที่ทางการจีนจะเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญในวันพรุ่งนี้ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP), ยอดค้าปลีก และการผลิตภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 2,893.99 จุด เพิ่มขึ้น 7.70 จุด หรือ +0.27% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดลบ 350.41 จุด ตลาดจับตาข้อมูลสก.จีน** ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบในวันนี้ (15 ม.ค.) ก่อนที่ทางการจีนจะเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญในวันพรุ่งนี้ โดยนักลงทุนคาดการณ์ว่า ตัวเลขเศรษฐกิจของจีนจะออกมาในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ดัชนีฮั่งเส็งปิดตลาดที่ระดับ 15,865.92 จุด ลดลง 350.41 จุด หรือ -2.16% (อินโฟเควสท์)

**เอเชีย และอื่นๆ**

**เกาหลีใต้เผยราคาน้ำมันดิบร่วง 66 ลดลง 2 เดือนติด หลังราคาน้ำมันดิบร่วง** ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) เปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นในวันนี้ (16 ม.ค.) บ่งชี้ว่า ราคาน้ำมันดิบของเกาหลีใต้ลดลงเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบลดลง โดยดัชนีราคาน้ำมันดิบในเดือนธ.ค. 2566 ลดลง 1.7% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน หลังจากร่วงลง 4.4% ในเดือนพ.ย. เมื่อเทียบรายปี ราคาน้ำมันดิบของเกาหลีใต้ในเดือนธ.ค. ลดลง 4.1% ราคาน้ำมันดิบเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อโดยรวมของประเทศ ราคาน้ำมันดิบดูไบ ซึ่งเกาหลีใต้ใช้เป็นมาตรวัดราคาน้ำมันนั้น ลดลงจาก 83.55 ดอลลาร์/บาร์เรลในเดือนพ.ย. สู่ระดับ 77.3 ดอลลาร์/บาร์เรลในเดือนธ.ค. เมื่อวันที่ 11 ม.ค. BOK ตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.5% เป็นครั้งที่ 8 ติดต่อกัน โดย BOK เคยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 7 ครั้งติดต่อกันนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2565 ถึงม.ค. 2566 แต่ล่าสุด BOK ได้ส่งสัญญาณว่าอาจเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินที่เข้มงวด (อินโฟเควสท์)

**เกาหลีใต้ส่งออกรถยนต์เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 18 เดือน ดีมานด์อีโคคาร์ยังคงแข็งแกร่ง** กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานของเกาหลีใต้ เปิดเผยในวันนี้ (16 ม.ค.) ว่า ยอดส่งออกรถยนต์ของเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 18 ติดต่อกัน เนื่องจากดีมานด์รถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (อีโคคาร์) ยังคงแข็งแกร่ง ข้อมูลระบุว่า มูลค่าการส่งออกรถยนต์เพิ่มขึ้น 17.9% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 6.39 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนธ.ค. 2566 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนก.ค. 2565 ส่วนจำนวนรถยนต์ที่มีการส่งออกในเดือน

ธ.ค. อยู่ที่ระดับ 247,295 คัน เพิ่มขึ้น 13.6% เมื่อเทียบรายปี ยอดส่งออกรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 27.7% และที่ 2.25 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 13 หรือนับตั้งแต่เดือนธ.ค. 2565 ยอดการส่งออกรถยนต์ไปยังภูมิภาคอเมริกาเหนือทะยานขึ้น 48.1% ขณะที่ยอดส่งออกไปยังสหภาพยุโรป (EU) เพิ่มขึ้น 7.8% อย่างไรก็ตาม ยอดการส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ในเดือนธ.ค. 2566 ลดลง 10.7% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2565 สู่ระดับ 1.77 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ข้อมูลจากกระทรวงฯ ระบุว่า จำนวนรถยนต์ที่ผลิตในโรงงานของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 4.0% สู่ระดับ 367,622 คัน ส่วนจำนวนรถยนต์ที่จำหน่ายในเกาหลีใต้ซึ่งรวมถึงรถยนต์ที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศนั้น อยู่ที่ 143,249 คันในเดือนธ.ค. ลดลง 11.0% เมื่อเทียบรายปี (อินโฟเควสท์)

**เกาหลีใต้ส่งออกผลิตภัณฑ์ ICT เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน** กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานของเกาหลีใต้ เปิดเผยข้อมูลในวันนี้ (16 ม.ค.) ว่า ยอดส่งออกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน เนื่องจากเซมิคอนดักเตอร์ที่ผลิตในเกาหลีใต้เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น รายงานระบุว่า ยอดส่งออกผลิตภัณฑ์ ICT เพิ่มขึ้น 8.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี และที่ 1.826 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนธ.ค. 2566 หลังจากที่เพิ่มขึ้น 7.6% ในเดือนพ.ย. 2566 การส่งออกเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น 19.3% และที่ 1.107 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนธ.ค. 2566 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน การส่งออกผลิตภัณฑ์ ICT ไปยังสหรัฐและเวียดนามปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราหลักเดียว อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปยังสหภาพยุโรป (EU) และญี่ปุ่นก็ลดลงในอัตราหลักเดียว ส่วนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ ICT ลดลง 7.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี และที่ 1.094 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนธ.ค. 2566 ส่งผลให้อุตสาหกรรม ICT เกินดุลการค้า 7.32 พันล้านดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

**นักวิเคราะห์คาดอุตสาหกรรมขนส่งมีแววฟื้นตัว หลังค่าระวางเรือพุ่งจากปัญหาทะเลแดง** สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานข่าวว่าเรือที่เดินทางผ่านทะเลแดงถูกกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทขนส่งสินค้าต้องเปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือจนอัตราค่าระวางเรือพุ่งทะยานขึ้น รายงานระบุว่า การเดินทางข้ามไกลไปแหลมกู๊ดโฮปในแอฟริกาใต้ให้ต้นทุนให้อัตราค่าระวางเรือพุ่งขึ้นสูงสุด 1 หมื่นดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 เอฟอียูหรือตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต โดยปัจจุบันเรือขนส่งสินค้าได้เลี่ยงทะเลแดงแล้วเปลี่ยนเส้นทางขนส่งสินค้ารวมมูลค่ากว่า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีจากกลุ่มฮูตี นักสังเกตการณ์ตลาดบางราย



คาดการณ์ว่า ภาวะติดขัดในทะเลแดงดังกล่าวจะพลิกสถานการณ์ในอุตสาหกรรมขนส่งโลกที่เผชิญภาวะถดถอยในปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมขนส่งโลกตกต่ำลง โดยถูกกดดันจากสต็อกสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูงและผู้บริโภคใช้จ่ายลดลง ซึ่งทำให้หลายบริษัทล้มละลายไปในปีที่ผ่านๆ มา โดยก่อนที่จะเกิดเหตุโจมตีเรือในทะเลแดง อัตราค่าระวางเรือโลกลดลงกว่าครึ่งหนึ่งจากปี 2565 ซึ่งเวลานั้นโลกเพิ่งผ่านพ้นช่วงโรคโควิด-19 ระบาดจนส่งผลให้อุตสาหกรรมขนส่งโลกเฟื่องฟู บริษัทเจฟเฟอรี่ส์ (Jefferies) ระบุว่า อัตราค่าระวางเรือเส้นทางเอเชีย-ยุโรปเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,550 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 เอฟอียูในปี 2566 แต่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นกว่าหนึ่งเท่าตัวสูงกว่า 3,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 เอฟอียู (อินโฟเคสท์)

**เจพีมอร์แกนชีอินเดียมคือตลาดอันดับ 1 ในเอเชีย หลังนักลงทุนลดการลงทุนในจีน** นายมิโซ ดาส นักยุทธศาสตร์ด้านตราสารทุนเอเชียของเจพีมอร์แกนกล่าวว่ากับสำนักข่าวซีเอ็นบีซีว่า อินเดียคือตัวเลือกอันดับต้น ๆ ในเอเชีย และเป็นหนึ่งในตลาดที่ได้รับความนิยมในระดับโลก นายดาสกล่าวว่า "นี่คือตลาดอันดับหนึ่งของเราในขณะนี้" โดยเน้นย้ำว่าอินเดียจะยังคงได้รับผลประโยชน์อย่างมหาศาลแบบต่อเนื่อง ในขณะที่บริษัทต่าง ๆ หันมาใช้กลยุทธ์ "จีนบวกหนึ่ง" (China-plus-one) เพิ่มมากขึ้น โดยกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นการกระจายความเสี่ยงจากจีน แม้ว่าเวียดนามจะเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับบริษัทต่าง ๆ ที่กำลังมองหาที่ตั้งโรงงานผลิต แต่นายดาสกล่าวว่า "อินเดียมีขนาดที่ใหญ่และมีพื้นที่มากเพียงพอที่จะทดแทน หรือเพิ่มกำลังการผลิตในแบบที่นักลงทุนและผู้ผลิตทั่วโลกต้องการ" (อินโฟเคสท์)

**IMF เผยประชากรโลกยังซื้อบ้านไม่ไหวท่ามกลางภาวะดอกเบี้ยสูง ราคาบ้านไทยพุ่งสวนสหรัฐ** กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุในเว็บไซต์ว่า หลังจากธนาคารกลางทั่วโลกปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ราคาบ้านก็ชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม แม้ตลาดที่อยู่อาศัยจะอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ราคาบ้านก็ยังคงสูงเหนือค่าเฉลี่ยในอดีต โดยราคาบ้านในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว เช่น ประเทศส่วนใหญ่ในสหภาพยุโรป (EU) รวมถึงทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลางนั้นสูงเหนือระดับก่อนเกิดโรคโควิด-19 ระบาดอยู่ 10%-25% รายงานดังกล่าวซึ่งมีการเผยแพร่เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ระบุว่า อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นได้ถูกส่งผ่านไปยังตลาดการจ้างงานที่อยู่อาศัยอย่างรวดเร็ว ซึ่งบั่นทอนกำลังซื้อของผู้ซื้อบ้านในปัจจุบันและผู้ที่มีแนวโน้มซื้อบ้านในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้นภาวะขาดแคลนอุปทานบ้านได้จำกัดการซื้อในบางภูมิภาค โดยรวม

แล้วประชาชนมีความสามารถในการซื้อบ้านลดลงท่ามกลางภาวะที่ราคาบ้านยังคงอยู่ในระดับสูงและอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น (อินโฟเคสท์)

**เกาหลีเหนือปิดหน่วยงานดูแลกิจการสองเกาหลี-ตีตราเกาหลีใต้เป็นศัตรู** สำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือ (KCNA) รายงานในวันนี้ (16 ม.ค.) ว่า เกาหลีเหนือตัดสินใจยุบหน่วยงานดูแลกิจการระหว่างสองเกาหลีเมื่อวานนี้ (15 ม.ค.) รายงานระบุว่า ที่ประชุมสภาประชาชนสูงสุด (SPA) ของเกาหลีเหนือออกประกาศการตัดสินใจยุบคณะกรรมการรวมชาติโดยสันติ, สำนักงานความร่วมมือเศรษฐกิจแห่งชาติ และสำนักงานบริหารการท่องเที่ยวนานาชาติคัมกังชานระหว่างการประชุมเมื่อวานนี้ โดยหน่วยงานเหล่านี้ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเจรจาและการร่วมมือกันระหว่าง 2 เกาหลี การตัดสินใจดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่า "การรวมเกาหลีเป็นหนึ่งเดียวไม่เป็นไปได้" เนื่องด้วยสาธารณรัฐเกาหลีกำหนดนโยบายเพื่อบรรลุเป้าหมายการรวมชาติเป็นหนึ่งเดียวผ่านการดูดกลืน และ "การรวมเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม" ทั้งนี้ นายคิม จองอิล ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้เรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนสถานะเกาหลีใต้เป็น "ศัตรู และ ศัตรูโดยหลักการ" ซึ่งทำให้สภาประชาชนสูงสุดตัดสินใจยกเลิกหน่วยงานที่ส่งเสริมการเจรจากับเกาหลีใต้ KCNA รายงานว่า นายคิมกล่าวระหว่างการประชุมสภาประชาชนสูงสุดเมื่อวานนี้ว่า เกาหลีเหนือไม่ควรเรียกเกาหลีใต้ว่า "เพื่อนร่วมชาติ" และกฎหมายสูงสุดควรสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาอย่างเข้มงวดเพื่อเผยแพร่แนวคิดที่ว่า พวกเขาเหล่านั้นเป็นศัตรู (อินโฟเคสท์)

**อิรักเล็งเข้าร่วมเป็นสมาชิก WTO หวังหนุนการค้า-การพัฒนาที่ยั่งยืน** ประธานาธิบดีอับดุล ลาดิฟ วาซิด ของอิรัก เปิดเผยเมื่อวานนี้ (15 ม.ค.) ว่า อิรักต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เพื่อส่งเสริมระบบการค้าของประเทศและบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำเนียบปธน.วาซิดเปิดเผยว่า ปธน.วาซิดแสดงความต้องการดังกล่าวระหว่างการประชุมกับนายซัคร์ อัล-มุกเบล ตัวแทนจากชาติอริแคว้นของ WTO ซึ่งเป็นผู้นำที่มีในการจัดการกับคำขอเข้าร่วมองค์การของอิรัก ปธน.วาซิดระบุว่า อิรักมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการค้าและเศรษฐกิจที่จำเป็นต่อการเข้าร่วม WTO และขอบคุณความพยายามของทีมงานชาติอริแคว้น นายอาเลียร์ อัล-กูไวรี รัฐมนตรีกระทรวงการค้าของอิรักกล่าวในการแถลงข่าวร่วมกับนายอัล-มุกเบลว่า อิรักตั้งเป้าที่จะมีส่วนร่วมที่ทรงอิทธิพลในเศรษฐกิจโลกผ่านการปฏิรูป นายอัล-มุกเบล ระบุว่า ชาติอริแคว้น

จะสนับสนุนอิรักในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ในการเสนอชื่อเข้าร่วมกับ WTO (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย:** ดัชนี Sensex ร่วงเกือบ 200 จุด ขายทำกำไรจุดตลาด ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงเกือบ 200 จุด ขณะที่นักลงทุนพากันขายทำกำไร หลังตลาดปรับตัวขึ้น 5 วันทำการติดต่อกัน ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 73,128.77 ลบ 199.16 จุด หรือ 0.2% หุ้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ดิ่งลงนำตลาด (อินโฟเควสท์)

**ไทย**

**กรม.เคาะกรอบงบประมาณปี 68 วงเงิน 3.6 ล้านลบ.ขาดดุล 7.13 แสนลบ.** คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มีมติเห็นชอบกรอบงบประมาณปี 2568 โดยมีวงเงินงบประมาณรายจ่าย 3.6 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3.48 ล้านล้านบาทในปีงบประมาณ 67 โดยเป็นงบประมาณขาดดุล 7.13 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นราว 2 หมื่นล้านบาท หรือ 2.89% ซึ่งคิดเป็น 3.56% ต่อจีดีพี เนื่องจากคาดว่ารัฐบาลจะมีรายได้สุทธิ 2.887 ล้านล้านบาท นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง กล่าวว่า ครม.ยังอนุมัติการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณปี 68 ซึ่งกรอบเวลาจะมีความเชื่อมกับปี 67 แล้วเสร็จ จะพิจารณางบประมาณปี 68 ทันที และเร่งดำเนินการให้เสร็จเพื่อให้ทันกรอบการใช้จ่ายเงินปี 68 ในเดือน ต.ค.67 ส่วนกรณีที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง มอบนโยบายในงานสัมมนางบประมาณปี 68 ว่า จะให้ตั้งงบสำรองไว้ใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนั้น นายจุลพันธ์ ระบุว่า ยังไม่มีการพูดถึงในการประชุมครม.ครั้งนี้ (อินโฟเควสท์)

**เลื่อน! ถกคกก.ดิจิทัลชุดใหญ่บ่ายนี้ คาดเป็นหลัง ครม.สัญจร** นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ รักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกำหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 1 หมื่นบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ในช่วงบ่ายวันนี้ว่า การประชุมวันนี้จะเลื่อนออกไปก่อน ซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมหลังจากการคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดระนองแล้ว โดยสาเหตุที่เลื่อนการประชุมออกไปก่อน เนื่องจากได้รับทราบมาว่าจะมีหนังสือความเห็น พ.ร.บ. กู้เงิน 5 แสนล้านบาท จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาด้วย จึงอยากนำความเห็นจากทั้งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และป.ป.ช. เข้าสู่ที่ประชุมพร้อมกัน เพื่อจะได้ดูข้อเสนอแนะว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือไม่ โดยความเห็นจาก 2 หน่วยงานมีน้ำหนักเท่ากัน ภายใต้เงื่อนไขของการพิพากษาวิจารณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และยืนยันว่า จะต้องเดินหน้าโครงการนี้ซึ่งเป็นนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา ทั้งนี้ รัฐบาลได้ประเมินว่า ประเทศอยู่ในสภาวะวิกฤต

แต่ข้อจำกัดเหล่านี้ก็ไม่ได้ทำให้โครงการนี้สะดุด นักวิชาการสามารถมองแตกต่างกันได้บนพื้นฐานความเดือดร้อนของประชาชน และหลายบริษัทต้องปิดกิจการลง ความจำเป็นที่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้วงจรในระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนจึงมีความสำคัญ ซึ่งโครงการดิจิทัลวอลเล็ตทำให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกัน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และการจ้างงาน เราอยู่ในระบบทุนนิยมแต่ต้องเดินหน้าขับเคลื่อนไปได้ (อินโฟเควสท์)

**บอร์ดดิจิทัลวอลเล็ต รอความเห็นป.ป.ช.ก่อนนัดถกชุดใหญ่** ย้ายัดใหม่ไลน์เดิม-ปิดลดขนาดโครงการ ตามที่มีรายงานข่าวว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ส่งข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล กรณีการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตที่มี น.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธาน โดยมีประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาหลายประเด็นด้วยกัน อาทิ ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย จากกรณีที่แหล่งที่มาของเงินเปลี่ยนไปจากตอนหาเสียงที่แสดงแหล่งที่มาจาก กกต.ว่ามาจาก 4 แหล่ง โดยการบริหารงบประมาณ ไม่ได้มาจากการกู้เงินแต่อย่างใด แต่ต่อมาเมื่อจัดตั้งรัฐบาลในคราวแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ได้ปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ และแหล่งที่มาของเงินเปลี่ยนไป (อินโฟเควสท์)

**ข่าวดี! ครม.ลดภาษีสรรพสามิต อุ่มดีเซลอีก 3 เดือน** นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลง 1 บาท/ลิตร เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ - 19 เม.ย. 67 เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน สำหรับการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลง 1 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือนครั้งนี้ กระทรวงการคลัง ประเมินว่าจะทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ประมาณ 6,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หลังจากเดือนเม.ย.67 ยังไม่สามารถตอบได้ว่ายังคงตรึงราคาเพื่ออุดหนุนต่อไปหรือไม่ โดยต้องประเมินอีกครั้ง ซึ่งกระทรวงพลังงาน และกระทรวงคลัง จะพิจารณาร่วมกัน เพราะขึ้นอยู่กับราคาสถาตลาดโลก ส่วนน้ำมันเบนซิน ยังไม่มีการพิจารณา นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลง 1 บาท/ลิตร เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. - 19 เม.ย. 67 เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน สำหรับการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลง 1 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือนครั้งนี้ กระทรวงการคลัง ประเมินว่าจะทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ประมาณ 6,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หลังจากเดือนเม.ย.67 ยังไม่สามารถตอบได้ว่ายังคงตรึงราคาเพื่ออุดหนุนต่อไปหรือไม่ โดยต้องประเมิน

อีกครั้ง ซึ่งกระทรวงพลังงาน และกระทรวงคลังจะพิจารณาร่วมกัน เพราะขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลก ส่วนน้ำมันเบนซินยังไม่มีพิจารณา (อินโฟเควสท์)

**กกพ. แยมค่าไฟงวด พ.ค.-ส.ค.67 สูงขึ้นอีกเป็นไม่ต่ำกว่า 4.25-4.26 บาท/หน่วย** นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า แวมค่าไฟงวดพ.ค.-ส.ค. 67 คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 4.25-4.26 บาท/หน่วย เนื่องจากไม่มีชอร์ตพอล จากบมจ.ปตท.(PTT) จำนวน 4,300 ล้านบาท มาเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าเหมือนกับค่าไฟงวดม.ค.-เม.ย. 67 ซึ่งอยู่ที่ 4.18 บาท/หน่วย ทั้งนี้ ค่าไฟงวดใหม่ขึ้นอยู่กับปริมาณก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง G1/61 ด้วยว่า จะสามารถขึ้นได้ตามแผน 800 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ในเดือนเม.ย. นี้หรือไม่ รวมทั้งก๊าซจากเมียนมาจะผลิตได้ตามสัญญาหรือไม่ และหากราคานำเข้า LNG ถูกลงจะสามารถดึงต้นทุนค่าไฟฟ้าลดลงได้ อย่างไรก็ดี ต้นทุนค่าไฟดังกล่าว ยังไม่รวมการชำระคืนหนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่แบกรับภาระค่าไฟแทนประชาชนไปก่อน รวมกว่า 1 แสนล้านบาทในปัจจุบัน (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 5.30 จุดตามแรงขายหุ้นใหญ่-ค่าปลีก ผิดหวังดิจิทัลวอลเล็ต-ECB เกาะติดหุ้นกู้ ITD SET ปิดวันนี้** ที่ 1,401.72 จุด ลดลง 5.30 จุด (-0.38%) มูลค่าซื้อขาย 39,472.36 ล้านบาท นักวิเคราะห์ ระบุว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับลงต่อรับ Sentiment เชิงลบจากต่างประเทศหลัง ECB ออกมาส่งซิกไม่เร่งลดดอกเบี้ย ปัจจัยในประเทศ ผิดหวัง "ดิจิทัลวอลเล็ต" เห็นกลางลำข้าวหรือลดขนาด กัดต้นหุ้นกลุ่มค่าปลีกกว้าง แวมค่าไฟพุ่งนี้คาดแกว่งในกรอบ ลุ้นผล

ประชุมผู้ถือหุ้น ITD ให้แนวรับ 1,400 -1,393 จุด แนวต้าน 1,410-1,414 จุด SET ปิดวันนี้ที่ 1,401.72 จุด ลดลง 5.30 จุด (-0.38%) มูลค่าซื้อขาย 39,472.36 ล้านบาท (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 35.40 อ่อนค่ารอบ 1 เดือน หลังบอนด์ยีลด์สหรัฐแข็งขึ้น-จับตามุมมองดอกเบี้ยจนท.เฟดสายเหยี่ยว** นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ 35.40 บาท/ดอลลาร์ จากเปิดตลาดเมื่อเช้าที่ระดับ 35.10/13 บาท/ดอลลาร์ โดยระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 34.98 - 35.40 บาท/ดอลลาร์ วันนี้เงินบาทอ่อนค่าตามสกุลเงินในภูมิภาค โดยเงินบาทปิด 35.40 บาท/ดอลลาร์ ถือเป็นระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 1 เดือนปัจจัยจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่แข็งขึ้นมา ส่วนในประเทศยังไม่ปัจจัยใหม่ ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ไว้ที่ 35.15 - 35.45 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 94,436 ล้านบาท** สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 94,436 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 42,285 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 3,017 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 4,208 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.41% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.01% (อินโฟเควสท์)



### ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2566 จีน
- การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค. จีน
- การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนธ.ค. จีน
- ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค. จีน
- อัตราว่างงานเดือนธ.ค. จีน
- อัตราเงินเฟ้อเดือนธ.ค. อังกฤษ
- อัตราเงินเฟ้อเดือนธ.ค. ยุโรป
- ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค. สหรัฐ
- ราคานำเข้าและราคาส่งออกเดือนธ.ค. สหรัฐ
- การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค. สหรัฐ
- สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนพ.ย. สหรัฐ
- ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนม.ค.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) สหรัฐ

## ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

Monday 15					As of 17-Jan-24							
<b>Monday 15</b>					<b>Thai Stock Market</b>	<b>16-Jan-24</b>	<b>Chg</b>	<b>%Chg</b>				
<b>JN</b>	Money Stock M2 YoY	Dec	2.30%	2.20%	SET	1,401.72	-5.30	-0.38%				
	Machine Tool Orders YoY	Dec P	-9.90%	-13.60%	SET50	857.05	-3.57	-0.41%				
<b>CH</b>	1-Yr Medium-Term Lending Facility Rate	15-Jan	2.50%	2.40%	SET100	1,899.55	-8.31	-0.44%				
	1-Yr Medium-Term Lending Facilities Volume	15-Jan	995B	900B	MAI	415.72	-2.69	-0.64%				
<b>EC</b>	Industrial Production SA MoM	Nov	-0.30%	-0.30%	Institution Net Position	-927.37						
	Industrial Production WDA YoY	Nov	-6.80%	-5.90%	Proprietary Net Position	253.12						
	Trade Balance NSA	Nov	20.3B	11.2B	Foreign Net Position	-834.37						
					Individual Net Position	1,508.62						
					Total Trading Value	39,472.36						
<b>Tuesday 16</b>					<b>Major Indices</b>	<b>16-Jan-24</b>	<b>Chg</b>	<b>%Chg</b>				
<b>JN</b>	PPI YoY	Dec	0.00%	-0.30%	Dow Jones	37,361.12	-231.86	-0.62%				
	PPI MoM	Dec	0.30%	0.00%	S&P 500	4,765.98	-17.85	-0.37%				
<b>EC</b>	ZEW Survey Expectations	Jan	22.7	21.9	Nasdaq	14,944.35	-28.41	-0.19%				
<b>US</b>	Empire Manufacturing	Jan	-43.7	-2.9	FTSE 100	7,558.34	-36.57	-0.48%				
					DAX	16,571.68	-50.54	-0.30%				
					Nikkei 225	35,619.18	-282.61	-0.79%				
					Shanghai Composite	2,893.99	+7.70	+0.27%				
					Hang Seng	15,865.92	-350.41	-2.16%				
					KOSPI	2,497.59	-23.22	-0.93%				
					BSE Sensex	73,128.77	-199.17	-0.27%				
					Jakarta Composite	7,242.79	+18.79	+0.26%				
					Philippines Composite	6,637.00	-43.45	-0.65%				
					Ho Chi Minh	1,163.12	+9.00	+0.78%				
<b>Wednesday 17</b>					<b>Crude Commodities</b>	<b>16-Jan-24</b>	<b>Chg</b>	<b>%Chg</b>				
<b>CH</b>	New Home Prices MoM	Dec	--	-0.37%	WTI (\$/bl)	71.99	-0.54	-0.74%				
	GDP YoY	4Q	--	5.20%	Dubai (\$/bl) - delayed	77.88	+0.40	+0.52%				
	GDP SA QoQ	4Q	--	1.00%	Brent (\$/bl)	77.82	-0.53	-0.68%				
	GDP YTD YoY	4Q	--	5.20%	NYMEX (\$/bl)	72.40	-0.28	-0.39%				
	Industrial Production YTD YoY	Dec	--	4.50%	COMEX Gold	2,026.00	-20.70	-1.01%				
	Industrial Production YoY	Dec	--	6.60%	Batic Dry Index	1,324.00	-36.00	-2.65%				
	Fixed Assets Ex Rural YTD YoY	Dec	--	2.90%								
	Property Investment YTD YoY	Dec	--	-9.50%								
	Residential Property Sales YTD YoY	Dec	--	-4.30%								
	Retail Sales YoY	Dec	--	8.00%								
	Retail Sales YTD YoY	Dec	--	7.30%								
	Surveyed Jobless Rate	Dec	--	5.00%								
<b>EC</b>	CPI YoY	Dec F	--	2.90%								
	CPI MoM	Dec F	--	0.20%								
	CPI Core YoY	Dec F	--	3.40%								
<b>US</b>	MBA Mortgage Applications	12-Jan	--	9.90%								
	Retail Sales Advance MoM	Dec	--	0.40%								
	Retail Sales Ex Auto MoM	Dec	--	0.20%								
	Retail Sales Ex Auto and Gas	Dec	--	0.30%								
	Retail Sales Control Group	Dec	--	0.30%								
	Import Price Index MoM	Dec	--	-0.70%								
	Import Price Index ex Petroleum MoM	Dec	--	0.20%								
	Import Price Index YoY	Dec	--	-1.40%								
	Export Price Index MoM	Dec	--	-0.70%								
	Export Price Index YoY	Dec	--	-5.20%								
	Industrial Production MoM	Dec	--	-0.10%								
	Capacity Utilization	Dec	--	78.60%								
	Manufacturing (SIC) Production	Dec	--	-0.10%								
	Business Inventories	Nov	--	-0.10%								
	NAHB Housing Market Index	Jan	--	38								
				37								
<b>Thursday 18</b>					<b>Exchange Rate</b>	<b>17-Jan-24</b>	<b>15-Jan-24</b>	<b>%Chg</b>				
<b>JN</b>	Foreign Buying Japan Stocks	12-Jan	--	--	USD/THB	35.45	34.89	+1.61%				
	Japan Buying Foreign Bonds	12-Jan	--	--	EUR/USD	1.0873	1.0951	-0.71%				
	Foreign Buying Japan Bonds	12-Jan	--	--	USD/JNY	147.44	145.75	+1.16%				
	Japan Buying Foreign Stocks	12-Jan	--	--	GBP/USD	1.2634	1.2727	-0.73%				
	Core Machine Orders MoM	Nov	--	-0.80%	USD/CHY	7.1175	7.0968	+0.29%				
	Core Machine Orders YoY	Nov	--	0.10%	USD/KRW	1,340.23	1,319.65	+1.56%				
	Industrial Production MoM	Nov F	--	-0.90%	Dollar Index	103.313	102.478	+0.81%				
	Industrial Production YoY	Nov F	--	-1.40%								
	Capacity Utilization MoM	Nov	--	--								
<b>EC</b>	EU27 New Car Registrations	Dec	--	--								
	ECB Current Account SA	Nov	--	--								
	Construction Output MoM	Nov	--	-1.00%								
	Construction Output YoY	Nov	--	-0.70%								
<b>US</b>	Building Permits MoM	Dec	--	0.90%								
	Building Permits	Dec	--	1480k								
	Housing Starts	Dec	--	1415k								
	Housing Starts MoM	Dec	--	-9.30%								
	Initial Jobless Claims	13-Jan	--	--								
	Continuing Claims	6-Jan	--	--								
<b>TH</b>	Car Sales	Dec	--	--								
				61K								
<b>Friday 19</b>					<b>Thai Bond Market</b>	<b>16-Jan-24</b>	<b>15-Jan-24</b>	<b>%Chg</b>				
<b>JN</b>	Natl CPI YoY	Dec	--	2.60%	Total Return Index	315.17	315.36	-0.06%				
	Natl CPI Ex Fresh Food YoY	Dec	--	2.30%	Outright/ Cash Trading	94,435.74	74,460.88	+26.83%				
	Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY	Dec	--	3.70%								
	Tertiary Industry Index MoM	Nov	--	0.10%								
<b>TH</b>	Foreign Reserves	12-Jan	--	--								
	Forward Contracts	12-Jan	--	--								
<b>US</b>	U. of Mich. Sentiment	Jan P	--	68								
	U. of Mich. Expectations	Jan P	--	--								
	U. of Mich. Current Conditions	Jan P	--	--								
	U. of Mich. 1 Yr Inflation	Jan P	--	--								
	U. of Mich. 5-10 Yr Inflation	Jan P	--	--								
	Existing Home Sales	Dec	--	3.84M								
	Existing Home Sales MoM	Dec	--	0.50%								
				0.80%								
					<b>Bond Yield</b>	<b>1M</b>	<b>3M</b>	<b>6M</b>	<b>1Y</b>	<b>2Y</b>	<b>3Y</b>	
					<b>16-Jan-24</b>	<b>2.007</b>	<b>2.062</b>	<b>2.237</b>	<b>2.372243</b>	<b>2.404</b>	<b>2.421</b>	
					Change (bps)	+0.06	+0.09	+0.34	+0.11	-0.40	-0.38	
						5Y	7Y	10Y	15Y	20Y	30Y	
						2.524	2.726	2.87	3.137	3.289	3.676	
						+0.21	-0.55	-0.90	-0.35	-0.39	-0.38	
					<b>US Bond Market</b>	<b>12-Jan-24</b>	<b>3M</b>	<b>2Y</b>	<b>3Y</b>	<b>5Y</b>	<b>10Y</b>	<b>30Y</b>
					<b>Bond Yield</b>	<b>12-Jan-24</b>	<b>5.45</b>	<b>4.14</b>	<b>3.92</b>	<b>3.84</b>	<b>3.96</b>	<b>4.20</b>
					Change (bps)	-1.00	-12.00	-10.00	-6.00	-2.00	+2.00	